

Source :

ข่าวหุ้น

Date :

14 ก.ย. 2561

Page :

1,27,28

No :

61297241

TOP-GPSC-RATCH-NNCL

TOP 1,28,29

รับข่าวดี BOI ส่งเสริมลงทุน

"TOP-GPSC-RATCH-NNCL" คร้าข่าวดี! บอร์ดบีไอไอไฟเขียวส่งเสริมลงทุน "TOP" ได้ส่งเสริมลงทุนโปรเจกต์ใหญ่โครงการพลังงานสะอาด (CFP) อัฟเกรดโรงกลั่นมูลค่า 1.56 แสนล้านบาท ส่วน "GPSC-RATCH-NNCL" รับส่งเสริมโรงไฟฟ้าบริษัทร่วมทุน "ผลิตไฟฟ้า นวนคร" มูลค่า 3,105 ล้านบาท

ฉบับนี้ 28

นางสาวดวงใจ อัครจินตจิตร์ เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีไอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีไอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ส่งเสริมโครงการลงทุนจำนวน 4 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 167,679 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ 1. โครงการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป เงินลงทุนทั้งสิ้น 156,621 ล้านบาท มีที่ตั้งโครงการที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการนี้จะเพิ่มความสามารถในการกลั่นน้ำมันดิบที่มีความหลากหลาย

โดยเฉพาะการผลิตน้ำมันอากาศยานและน้ำมันดีเซล เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเมืองการบินของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยรองรับความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่เพิ่มขึ้น และยังคงช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นอีกด้วย

2. โครงการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 57 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,980 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จังหวัดระยอง โครงการนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งนำอากาศเสียที่มีความร้อนสูงมาใช้ต่อ จึงช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย

3. โครงการบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 60 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 10 ตัน

อ่านต่อหน้า 29

ต่อชั่วโมง เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,105 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จังหวัดปทุมธานี โครงการนี้เป็น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งนำอากาศเสียที่มีความร้อนสูงมาใช้ต่อ จึงช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย

4. โครงการ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ที่ลดการใช้น้ำมันและการปล่อยมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโรใหม่ เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,973 ล้านบาท ตั้งโครงการที่จังหวัดชลบุรี โดยโครงการนี้จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศปีละกว่า 2,632.6 ล้านบาท และช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า โครงการที่ TOP ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในครั้งนี้ภายใต้เงินลงทุน 156,621 ล้านบาท คือ โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโรงกลั่นไทยออยล์ ให้คงอยู่ในกลุ่มผู้นำของอุตสาหกรรม

โดยบริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มกำลังการกลั่นน้ำมันดิบจากเดิมที่ 275,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน อีกทั้งโครงการ CFP ยังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2561

ส่วนบริษัทผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ที่ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตไฟฟ้ามูลค่าเงินลงทุนรวม 3,105 ล้านบาท ถือเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH โดยถือหุ้นจำนวน 40% บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) หรือ NNCL ถือหุ้นจำนวน 30% และ GPSC ถือหุ้นอีกจำนวน 30% ■